

Số: /BC-SGTVT

Đắk Nông, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong Quý II năm 2023; kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của thủ tướng chính phủ; kết quả thực hiện Đề án đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt”

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Đắk Nông

Thực hiện Công văn số 486/TTr-P1 ngày 05/6/2023 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông về việc đơn đốc báo cáo Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị Quý II năm 2023; kết quả thực hiện chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của thủ tướng chính phủ; kết quả thực hiện Đề án đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt”. Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 50-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRONG QUÝ II NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ

1. Công tác tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị

- Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở, cấp ủy Chi bộ đã thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan.

- Đảng ủy Sở thường xuyên chỉ đạo đến các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức nhằm giúp cho đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan trong sạch, vững mạnh, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tạo điều kiện, khuyến khích đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên phát hiện các hành vi tham nhũng. Có cơ chế bảo vệ, khen thưởng xứng đáng người dũng cảm tố cáo hành vi tham nhũng; Gắn việc thực hiện phòng, chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thực hiện thường xuyên, định kỳ.

- Chỉ đạo người đứng đầu đoàn thể, trưởng Phòng, ban chuyên môn, thủ trưởng đơn vị trực thuộc phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công

tác phòng, chống tham nhũng; chủ động tự phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị mình. Xử lý kịp thời, nghiêm minh người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý nhưng không chủ động phát hiện, xử lý, nhất là đối với trường hợp bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng, đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác

- Đảng ủy Sở đã ban hành Chương trình số 01-CTr/ĐU ngày 27/01/2023 về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải năm 2023; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Giao thông vận tải năm 2023.

2. Kết quả thực hiện Chỉ thị

- Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải luôn quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ với nhiều nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; xác định công tác phòng, chống tội phạm và công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài Sở Giao thông vận tải đã ban hành triển khai các văn bản như: Kế hoạch số 06/KH-SGTVT, ngày 12/01/2023 về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2023; Công văn số 170/SGTVT-TTS, ngày 14/2/2023 về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 1144-CV/TU ngày 20/12/2022; Kế hoạch số 24/KH-SGTVT ngày 21/03/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và Công văn số 443/CV-SGTVT, ngày 22/3/2023 Về việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe; Công văn số 115/TTS-HCVP ngày 08/5/2023 về việc phòng chống tiêu cực trong thực thi công vụ của lực lượng Thanh tra GTVT; Công văn số 697/SGTVT-TTS ngày 02/6/2023 về việc thực hiện công tác PCTN trong thời gian tới.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chủ động kiểm tra, giám sát đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng. Kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan được xem là một trong các nội dung để đánh giá phẩm chất, năng lực.

- Các phòng, ban đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên đánh giá tình hình, chủ động tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

- Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước trong quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công. Công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu

thập, tăng cường kiểm soát tài sản, thu thập của cán bộ, công chức, viên chức.

- Luôn duy trì số điện thoại đường dây nóng của cơ quan để tiếp nhận phản ánh của người dân. Tổ chức ký cam kết và thực hiện đúng các quy định về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của cơ quan.

- Kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác tự kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý tố giác, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; trong Quý II năm 2023: Không phát hiện vụ việc, vụ án tham nhũng.

3. Đánh giá chung

- Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã có nhiều cố gắng tập trung chỉ đạo nên bước đầu đã đạt được kết quả khả quan, nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được nâng lên rõ rệt. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai sâu rộng. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống tham nhũng được tăng cường; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tham nhũng được quan tâm chỉ đạo xử lý kiên quyết, nghiêm túc.

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và coi đây là nhiệm vụ quan trọng. Qua đó, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Cấp ủy và lãnh đạo Sở trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG KỲ TIẾP THEO

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà Nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Giải quyết kịp thời đơn tố cáo tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền và xử lý nghiêm minh đối với các hành vi tham nhũng được phát hiện; chú trọng kiểm tra, xác minh việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên khi có đơn tố cáo hoặc các căn cứ, yêu cầu theo quy định của Đảng và Nhà nước.

3. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng đối với cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 10/CT-TTG NGÀY 24/9/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Nông có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giao thông vận tải; Hiện nay, Sở Giao thông vận tải gồm 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc với cơ cấu tổ chức gồm 05 phòng. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Giao thông vận tải được Giám đốc Sở trực tiếp quản lý, chỉ đạo.

- Trong thời gian qua, Sở Giao thông vận tải thường xuyên bám sát, chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng. Cùng với đó là sự đồng lòng, quyết tâm đầy lùi tham nhũng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, do đó về cơ bản Sở Giao thông vận tải đã tổ chức thực hiện tốt những nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện

- Thông qua các cuộc họp giao ban, các cuộc họp định kỳ của cơ quan, Sở Giao thông vận tải tiến hành phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

- Việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 được Sở Giao thông vận tải triển khai sâu rộng đến tất cả toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ với việc thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài và phải được thực hiện kiên quyết, kiên trì, liên tục để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tham nhũng vặt, tiêu cực thuộc thẩm quyền quản lý. Để cụ thể hóa trong công tác điều hành chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, Sở Giao thông vận tải đã ban hành các văn bản chỉ đạo như: Kế hoạch số 06/KH-SGTVT, ngày 12/01/2023 về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2023; Công văn số 170/SGTVT-TTS, ngày 14/2/2023 về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 1144-CV/TU ngày 20/12/2022; Kế hoạch số 24/KH-SGTVT ngày 21/03/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và Công văn số 443/CV-SGTVT, ngày 22/3/2023 về việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe; Công văn số 115/TTS-HCVP ngày 08/5/2023 về việc phòng chống tiêu cực trong thực thi công vụ của lực lượng Thanh tra GTVT; Công văn số 697/SGTVT-TTS ngày 02/6/2023 về việc thực hiện công tác PCTN trong thời gian tới.

- Thực hiện Công văn số 34/UBND-NC ngày 31/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 1144-CV/TU ngày 20/12/2022, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông, triển khai thực hiện nghiêm kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng

năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

3. Việc rà soát nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm, kết quả rà soát; giải pháp phòng ngừa tham nhũng sau khi rà soát

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, ban trực thuộc Sở Giao thông vận tải đã tiến hành rà soát những bộ phận, những vị trí việc làm có tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp (sát hạch giấy phép lái xe, vận tải, thanh tra giao thông, thẩm định hồ sơ, hồ sơ thanh toán).

- Từ đó thường xuyên theo dõi, quán triệt những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực thi công vụ, đảm bảo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “03 không, 04 phải” theo Kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm của Sở Giao thông vận tải.

Không:

- + Gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp;
- + Thờ ơ, thiếu trách nhiệm;
- + Sách nhiễu, tiêu cực.

Phải:

- + Vui vẻ, nhiệt tình khi phục vụ người dân, doanh nghiệp;
- + Tận tụy, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp;
- + Giải quyết công việc đúng hẹn;
- + Biết lắng nghe, biết xin lỗi, biết cảm ơn.

4. Việc lập, công khai đường dây nóng, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu

Sở Giao thông vận tải đã đăng ký số điện thoại đường dây nóng 0947.233.233 và được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở, đồng thời giao cho Chánh Thanh tra Sở theo dõi, tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua số điện thoại đường dây nóng của cơ quan theo quy định. Kết quả, trong kỳ báo cáo không có trường hợp phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc.

5. Việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; công khai thời gian, địa điểm tiếp dân

- Sở Giao thông vận tải đã bố trí địa điểm tiếp công dân tại trụ sở của cơ quan; hàng tháng Sở cũng ban hành Thông báo lịch tiếp công dân và bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên, lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ; tất cả các

nội dung liên quan về công tác tiếp công dân đều được Sở Giao thông vận tải đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và được niêm yết tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan.

- Trong kỳ báo cáo, Sở Giao thông vận tải không tiếp qua đường dây nóng có liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực, đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiêu cực.

6. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan

Sở Giao thông vận tải luôn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan, xây dựng và phát triển mô hình Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao chất lượng giải quyết công việc của cơ quan.

7. Việc nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Trong quá trình giải quyết công việc Sở Giao thông vận tải luôn quan tâm và đặt sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp lên hàng đầu, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thời gian qua, về cơ bản Sở Giao thông vận tải đã đạt được sự hài lòng nhất định của người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc.

8. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn

Những người có chức vụ, quyền hạn trong Sở Giao thông vận tải luôn nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm và thực hiện nghiêm các định của pháp luật về quy tắc ứng xử và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn. Đồng thời cũng là tấm gương cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

9. Việc xử lý vi phạm và trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp

Trong kỳ báo cáo, Sở Giao thông vận tải không xảy ra trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

10. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg

Việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ luôn được Sở Giao thông vận tải quan tâm chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc và nhắc nhở đến các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan.

III. ĐÁNH GIÁ, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

1. Đánh giá

Nhìn chung việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ đã đạt được những hiệu quả tích cực, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong

giải quyết công việc, tạo được sự đồng thuận cao của đại đa số người dân và doanh nghiệp.

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc

Một bộ phận người dân và doanh nghiệp vẫn chưa chủ động phối hợp, chưa mạnh dạn phản ánh những cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu của hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong quá trình giải quyết công việc.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG NĂM 2023

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

2. Chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan. Tăng cường công khai, minh bạch các hoạt động, lĩnh vực theo quy định.

3. Thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện và nhắc nhở, chấn chỉnh đối với những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp.

4. Tạo sự kết nối giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước để người dân, doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong việc phản ánh những cán bộ, công chức, viên chức chưa chuẩn mực trong quá trình giải quyết công việc.

C. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG “THAM NHỮNG VẬT” 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị, thường xuyên, liên tục, lâu dài và là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định công tác phòng, ngừa là nhiệm vụ trọng tâm. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Đề án tại các cuộc họp cơ quan, các Hội nghị sơ kết, tổng kết... để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nắm bắt và thực hiện có hiệu quả Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 08/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện

- Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông, Lãnh đạo Sở, cấp ủy Chi bộ đã thường xuyên tổ chức quán triệt Đề án số 09-ĐA/TU ngày 08/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập đầy đủ

các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng nói chung, cũng như công tác đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” nói riêng.

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã ban hành các văn bản như: Kế hoạch số 06/KH-SGTVT, ngày 12/01/2023 về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2023; Công văn số 170/SGTVT-TTS, ngày 14/2/2023 về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 1144-CV/TU ngày 20/12/2022; Kế hoạch số 24/KH-SGTVT ngày 21/03/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và Công văn số 443/CV-SGTVT, ngày 22/3/2023 Về việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe; Công văn số 115/TTS-HCVP, ngày 08/5/2023 về việc phòng chống tiêu cực trong thực thi công vụ của lực lượng Thanh tra GTVT; Công văn số 697/SGTVT-TTS, ngày 02/6/2023 về việc thực hiện công tác PCTN trong thời gian tới.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Người đứng đầu các tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể, trường phòng chuyên môn, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; luôn gương mẫu thực hiện và trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng nói chung cũng như phòng, chống “tham nhũng vặt” nói riêng; chủ động tự phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị mình và thường xuyên đánh giá tình hình, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

3. Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan

- Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo phòng, ban thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai minh bạch trong các lĩnh vực như: Công khai về công tác tài chính, ngân sách, mua sắm, sử dụng tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản; công khai về quy hoạch, công tác đào tạo cán bộ, lịch làm việc tuần của Lãnh đạo Sở, lịch tiếp công dân, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công khai các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết hồ sơ theo thủ tục hành chính tại bảng tin hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

- Phối hợp với Trung tâm Hành chính công thực hiện công khai các thủ tục hành chính của cơ quan cũng như các loại phí và mức thu lệ phí của tất cả các thủ tục hành chính.

4. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Sở Giao thông vận tải đã xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo Quyết định số 1120/QĐ-SGTVT ngày 01/6/2018 về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 2131/QĐ-SGTVT ngày 28/9/2018, Quyết định số 170/QĐ-SGTVT ngày 24/01/2019 và Quyết định số 1388/QĐ-SGTVT ngày 23/7/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số

1120/QĐ-SGTVT ngày 01/6/2018. Hiện nay, Sở đang thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định và theo các Quyết định đã ban hành.

5. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Hàng năm, Sở Giao thông vận tải đều ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng, trong đó yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, nâng cao văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp và thực hiện nguyên tắc “03 không, 04 phải” như sau:

6. Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

Sở Giao thông vận tải thường xuyên quan tâm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức giữa các bộ phận và các phòng, ban thuộc Sở đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, ngày 12/01/2023 Thanh tra Sở ban hành kế hoạch số 06/KH-SGTVT, ngày 12/01/2023 về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2023.

7. Minh bạch tài sản, thu nhập

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Phân công công chức trực tiếp nhận bản kê khai của các phòng, ban thuộc Sở và giao Chánh Văn phòng trực tiếp kiểm tra, thẩm tra bản kê khai trước khi lưu, nộp vào hồ sơ công chức hàng năm của cơ quan.

8. Công tác cải cách hành chính

- Ngày 06/1/2023, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 03/KH-SGTVT về việc thực hiện cải cách hành chính của Sở GTVT năm 2023; Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai xây dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành của cơ quan, thực thi công vụ, thực hiện tốt việc thanh toán, trả lương qua tài khoản.

- Trên cơ sở đó Lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo các Phòng, Ban triển khai nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát và đề xuất cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ không phù hợp thuộc các lĩnh vực như cấp đổi giấy phép lái xe; thẩm định, cấp giấy phép thi công công trình, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ công việc.

9. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Sở Giao thông vận tải đã bố trí địa điểm tiếp công dân tại trụ sở của cơ quan; hàng tháng Sở cũng ban hành Thông báo lịch tiếp công dân và bố trí cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên, lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ; tất cả các nội dung liên quan về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đều được Sở Giao thông vận tải đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và được niêm yết tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan. Trong kỳ báo cáo, Sở Giao thông vận tải không tiếp lượt công dân nào và tiếp nhận 03 đơn trong đó: (02 đơn phản ánh; 01 đơn kiến nghị), 01 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được giải quyết; 02 đơn phản ánh không thuộc thẩm quyền đã được làm phiếu chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

10. Phát hiện và xử lý hành vi “tham nhũng vặt”

Trong kỳ báo cáo kết quả thực hiện Đề án đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 6 tháng đầu năm 2023. Sở Giao thông vận tải không phát hiện trường hợp “tham nhũng vặt”.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản của Đảng và Nhà nước về PCTN.

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm và đạo đức công vụ, đề cao vai trò người đứng đầu, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến tiêu cực, tham nhũng, “tham nhũng vặt”.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Sở Giao thông vận tải.

4. Tiếp tục kiểm soát tài sản, thu nhập theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

5. Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra theo Kế hoạch; xem xét giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, thông tin phản ánh có liên quan đến tiêu cực, tham nhũng để chấn chỉnh trong quản lý, phục vụ cho công tác lãnh đạo; phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Sở Giao thông vận tải với các cơ quan, đơn vị để phục vụ tốt công tác nắm bắt tình hình và chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

7. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với những cá nhân có ý thức cao trong công tác phát hiện, tố cáo những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Trên đây là báo cáo Quý II năm 2023 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị gắn với kết quả thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư; kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2023 ; kết quả thực hiện Đề án đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Sở Giao thông vận tải báo cáo Thanh tra tỉnh Đắk Nông tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở GTVT (b/c);
- Trang thông tin điện tử Sở (đăng tin);
- Lưu: VP, TTS. (ĐQH)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Văn Mạnh